



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ช่วยกลาง(งานประจำ)

รหัสโครงการ... : 50090000-7102

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพื้นที่ช่วยกลาง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐธิดา ไผ่เจริญ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เป็นไปตามแผนฯ 65

ฝ่ายการศึกษา เขตช่วยกลางมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและให้บริการกับบุคลากรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ช่วยกลาง จำนวน 3 โรงเรียน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน การงบประมาณ การพัสดุและสวัสดิการ และการบริหารงานทั่วไป โดยภารกิจสำคัญประการหนึ่งซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีการศึกษา คือการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน รับฟังปัญหา และอุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจการของโรงเรียนในด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/11/2564 : วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ช่วยกลาง พร้อมด้วยนางสายทิพย์ สุคนธ์มณี นางกัคชลี ทรงลำยอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด (Big cleaning day) โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนภิเษก เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในสังกัดโดยทำความสะอาดโรงเรียน ตัดแต่งกิ่งไม้ ขุดลอกท่อระบายน้ำ ตักไขมันในบ่อดัก โดยยึดหลักมาตรการรักษาความปลอดภัยในภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค. 64

นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ช่วยกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เขต คณะผู้บริหารและครู ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด โดยเก็บขยะชิ้นใหญ่และของเหลือใช้ ล้างทำความสะอาดสถานที่ หยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อดักไขมัน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ณ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เขตช่วยกลาง

(12 พ.ย.64) นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ช่วยกลาง นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี นางกัคชลี ทรงลำยอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมคณะผู้บริหารเขต และผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมเตรียมพร้อมรับการเปิดการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดฯ โดยการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit แก่บุคลากรทางการศึกษา สร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ณ โรงเรียนพระราชราษฎร์บำรุง เขตช่วยกลาง และร่วมอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) ที่จัดโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 25 (ห้วยขวาง) แก่ครูโรงเรียนในสังกัด เขตช่วยกลาง ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระราชราษฎร์บำรุง เขตช่วยกลาง

วันจันทร์ที่ 15 พ.ย. 64 เวลา 08.45 น.

นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ช่วยกลาง พร้อมนางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต และผู้บริหารสถานศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระราชราษฎร์บำรุง เขตช่วยกลาง เนื่องในวันเปิดการจัดการเรียนการสอน On Site พร้อมการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนพระราชราษฎร์บำรุง โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง พร้อมได้ให้คำแนะนำของ กรุงเทพมหานคร ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้แก่ 6 มาตรการหลัก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่2</p>	<p>(DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้มข้นสำหรับสถานศึกษา เพื่อให้การป้องกันโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเยี่ยมชมการจัดการลดปัญหาฝุ่นละอองมลพิษ PM2.5 ของโรงเรียนฯ</p> <p>โดยใช้การเพาะพันธุ์ต้นไม้ที่มีใบหนาแน่นบริเวณระเบียงของอาคารเรียน เพื่อช่วยดูดซับฝุ่นละออง สร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/12/2564 : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้ นางสาวทิพย์ สุนทรธณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวจันทรา ศรีเดชะภูมิชัย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาวพัสมณฑิ์ รามสุด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาพร้อมคณะกรรมการกำกับดูแลโรงเรียน</p> <p>ในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครในโอกาสมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง และให้คำแนะนำในด้านการจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัดการด้านอาหารเช้า อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กำลังใจข้าราชการครูในการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่3</p>	<p>:: 27/01/2565 : วันที่ 26 มกราคม 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมด้วยนางสาวทิพย์ สุนทรธณี นางภักขลิ ทรงแถยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ผู้บริหารเขตฯและผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจเยี่ยม?หน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม.? (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>:: 23/02/2565 :</p> <p>วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวทิพย์ สุนทรธณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายหัวหน้าฝ่ายการศึกษา นายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ</p> <p>วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้ นางสาวทิพย์ สุนทรธณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง เปิดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กับเยาวชนวัยใสในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ หลังจากเปิดอบรมโครงการฯ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมความพร้อมสนามสอบ O-NET ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวทิพย์ สุนทรธณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 และให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯที่เข้ารับการทดสอบฯ ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ</p> <p>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบให้ นางภักขลิ ทรงแถยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง และนายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โดยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญให้การต้อนรับ ในวันนี้มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ประมาณ 80 คน</p> <p>ในการนี้ได้ตรวจความพร้อมการจัดการทดสอบและให้กำลังใจนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เช่น จัดให้มีการตรวจวัด ATK นักเรียนที่เข้ารับการทดสอบทุกคน ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย มีจุดวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ จัดโต๊ะสอบโดยเว้นระยะห่าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>:: 21/03/2565 : 7 มีนาคม 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมนายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 นักเรียนอายุ 5-11 ปี ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โดยเป็นการฉีดวัคซีนให้แก่ักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง</p> <p>10-11 มีนาคม 2565 นายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ร่วมกับผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โดยมี นายวีระชาติ ภาษีชา ศึกษาธิการ สำนักงานการศึกษา เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/04/2565 : 21 เมษายน 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวทิพย์ สุนทรธณี นางภักขลิ ทรงแถยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา</p>



รายงานครั้งที่ 7

พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระราม๙กาญจนาภิเษกและคณะครู มอบประกาศนียบัตรที่สำนักเรียนได้จัดทำขึ้น ให้แก่ ด.ญ. ปัญภรณ์ จุมวงษ์ และ ด.ญ.ศุภลดา ประดับเพชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพระราม๙กาญจนาภิเษก เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานครในโอกาสการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้พื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 18/05/2565 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายหัวหน้าฝ่ายการศึกษา นายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหาข้อดีตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

11 พฤษภาคม 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวทิพย์ สุคนธ์มณี นางภคชลิ ทรงลำยอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมทั้งนายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาวกาญจนา สุชัยยะ หัวหน้าฝ่ายรักษา รวมกิจกรรม big cleaning day ทำความสะอาด ขุดลอกท่อ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามหลัก 5 ป ได้แก่ ปิด ปล่อย เปลี่ยน ปรับ และปฏิบัติ ในบริเวณของสถานศึกษาสังกัดสำนักเขตห้วยขวาง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวทิพย์ สุคนธ์มณี และนางภคชลิ ทรงลำยอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พร้อมหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครูนักเรียน และบุคลากร โรงเรียนในสังกัด ในโอกาสเปิดเรียนภาค 1/2565 on site วันแรก ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ และโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในการนี้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยของโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนละครูทุกคนได้รับการคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าเรียน

โอกาสนี้ผู้อำนวยการเขต ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้กำลังใจ รวมถึงเน้นย้ำมาตรการป้องกันตนเองโดยเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevension อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ยังได้ตรวจสอบ ให้คำแนะนำด้านสุขภาพอาหาร ตรวจอาหารเข้า และอาหารกลางวัน ในโรงเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดและถูกสุขลักษณะให้กับผู้ปกครอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/06/2565 :

รายงานครั้งที่ 8

- การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับเขต

7 มิถุนายน 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้ นางสาวทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมนายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ผู้เข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิชาการฯ โดยเป็นการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้

- 1.กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำ ระดับชั้น ป.4-6
- 2.กิจกรรมคัดลายมืองามตามแบบไทย ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3
3. กิจกรรมการอ่านร้อยแก้ว ระดับชั้น ป.1-3

ณ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม สำนักงานเขตห้วยขวาง

- เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร ระดับกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

14 มิถุนายน 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้นายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางเพื่อเป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร ระดับกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนพระราม๙กาญจนาภิเษก



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/11/2564 : วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมด้วยนางสายทิพย์ สุคนธ์มณี นางภักชลี ทรงลายอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด (Big cleaning day) โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนภิเษก เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในสังกัดโดยทำความสะอาดโรงเรียน ตัดแต่งกิ่งไม้ ขุดลอกท่อระบายน้ำ ตักไขมันในบ่อดัก โดยยึดหลักมาตรการรักษาความปลอดภัยในภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค. 64

นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เขต คณะผู้บริหารและครู ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด โดยเก็บขยะชิ้นใหญ่และของเหลือใช้ ล้างทำความสะอาดสถานที่ หยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อดักไขมัน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ณ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เขตห้วยขวาง

(12 พ.ย.64) นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี นางภักชลี ทรงลายอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมคณะผู้บริหารเขต และผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจสอบเตรียมพร้อมรับการเปิดการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดฯ โดยการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit แก่บุคลากรทางการศึกษา สร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง และร่วมอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) ที่จัดโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 25 (ห้วยขวาง) แก่ครูโรงเรียนในสังกัด เขตห้วยขวาง ณ ห้องประชุม โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง

วันจันทร์ที่ 15 พ.ย. 64 เวลา 08.45 น.

นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมนางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต และผู้บริหารสถานศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง เนื่องในวันเปิดการจัดการเรียนการสอน On Site พร้อมการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง พร้อมได้ให้คำแนะนำของ กรุงเทพมหานคร ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้มข้นสำหรับสถานศึกษา เพื่อให้การป้องกันโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเยี่ยมชมการจัดการลดปัญหาฝุ่นละอองมลพิษ PM2.5 ของโรงเรียนฯ

โดยใช้การเพาะพันธุ์ต้นไม้ที่มีใบหนาแน่นบริเวณระเบียงของอาคารเรียน เพื่อช่วยดูดซับฝุ่นละออง สร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 20/12/2564 : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้ นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวจันทิรา ศรีเดชภูมิชัย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาวพัสนมภ์ รามสุด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวศุภร คุ่มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาพร้อมคณะกรรมการกำกับดูแลโรงเรียน

ในกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครกลางในโอกาสมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง และให้คำแนะนำในด้านการจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัดการด้านอาหารเข้า อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กำลังใจราชการครูในการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/01/2565 : วันที่ 26 มกราคม 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมด้วยนางสายทิพย์ สุคนธ์มณี นางภักชลี ทรงลายอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ผู้บริหารเขตฯและผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจสอบ?หน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม.? (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4



:: 23/02/2565 :

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวทิพย์ สุนคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายหัวหน้าฝ่ายการศึกษา นายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้ นางสาวทิพย์ สุนคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง

เปิดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กับเยาวชนวัยใสในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ หลังจากเปิดอบรมโครงการฯ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมความพร้อมสนามสอบ O-NET ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวทิพย์ สุนคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 และให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ ที่เข้ารับการทดสอบฯ ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบให้ นางภคชลี ทรงล้ำยอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง และนายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2564

ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โดยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญให้การต้อนรับ ในปีนี้มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ประมาณ 80 คน

ในการนี้ได้ตรวจความพร้อมการจัดการทดสอบและให้กำลังใจนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เช่น จัดให้มีการตรวจวัด ATK นักเรียนที่เข้ารับการทดสอบทุกคน ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย มีจุดวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ จัดโต๊ะสอบโดยเว้นระยะห่าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5

:: 21/03/2565 : 7 มีนาคม 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมนายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 นักเรียนอายุ 5-11 ปี ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

โดยเป็นการฉีดวัคซีนให้แก่แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง

10-11 มีนาคม 2565 นายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ร่วมกับผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โดยมี นายวีระชาติ ภาชีชา ศึกษาในเทศก์ สำนักการศึกษา เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 29/04/2565 : 21 เมษายน 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวทิพย์ สุนคนธ์มณี นางภคชลี ทรงล้ำยอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระราม๙กาญจนานิกและคณะครู มอบประกาศนียบัตรที่สำนักการศึกษาได้จัดทำขึ้น ให้แก่ ด.ญ. ปัญจภรณ์ จุมวงษ์ และ ด.ญ.ศุภลดา ประดับเพชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระราม๙กาญจนานิก

เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานครในโอกาสการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 18/05/2565 : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวทิพย์ สุนคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายหัวหน้าฝ่ายการศึกษา นายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ พร้อมเจ้าหน้าที่

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหารือติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกับ

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

11 พฤษภาคม 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวทิพย์ สุนคนธ์มณี นางภคชลี ทรงล้ำยอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมทั้งนายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาวกาญจนา สุชัยยะ หัวหน้าฝ่ายรักษา รวมกิจกรรม big cleaning day ทำความสะอาด ขุดลอกท่อ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามหลัก 5 ป ได้แก่ ปิด ปล่อย เปลี่ยน ปรับ และปฏิบัติ ในบริเวณของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวทิพย์ สุคนธ์มณี และนางภักขลิ ทรงแยียง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา พร้อมหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครูนักเรียน และบุคลากร โรงเรียนในสังกัด ในโอกาสเปิดเรียนภาค 1/2565 on site วันแรก ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ และโรงเรียนพระราม 9 กาญจนภิเษก ในการนี้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยของโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนและครูทุกคนได้รับการคัดกรองโดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าเรียน

โอกาสนี้ผู้อำนวยการเขต ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้กำลังใจ รวมถึงเน้นย้ำมาตรการป้องกันตนเองโดยเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevension อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพิบาล ยังได้ตรวจสอบ ให้คำแนะนำด้านสุขภาพิบาลอาหาร ตรวจอาหารเช้า และอาหารกลางวัน ในโรงเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดและสุขลักษณะให้กับผู้ปกครอง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 21/06/2565 :

- การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับเขต

7 มิถุนายน 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้ นางสาวทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมนายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ผู้เข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิชาการฯ โดยเป็นการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้

- 1.กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำ ระดับชั้น ป.4-6
- 2.กิจกรรมคัดลายมืองามตามแบบไทย ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3
3. กิจกรรมการอ่านร้อยแก้ว ระดับชั้น ป.1-3

ณ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม สำนักงานเขตห้วยขวาง

- เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร ระดับกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

14 มิถุนายน 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นางสาวทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้นายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางเพื่อเป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร ระดับกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนพระราม๙กาญจนภิเษก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 20/07/2565 : การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทกีฬาฟุตบอลและฟุตบอลล ณ ลานกีฬาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ และสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10 :: 25/07/2565 : การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกนักเรียนทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่สอบคัดเลือกจำนวน 9 คน ณ สนามสอบโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 19/08/2565 : วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้นายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมตามนโยบายด้านการศึกษาของ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ นโยบาย After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียน ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 25/08/2565 : ส่งมอบผ้าอนามัยฟรีแก่นักเรียนในสังกัด



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

23 สิงหาคม 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง เป็นประธานในกิจกรรม ?ส่งมอบผ้าอนามัยฟรีให้แก่นักเรียน? ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้กำหนดนโยบายนำร่องผ้าอนามัยฟรี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ในการใช้ผ้าอนามัยที่ถูกต้องให้กับเป้าหมาย โดยศูนย์ 25 (ห้วยขวาง) พร้อมทั้งแจกหมวกกันน็อค สำหรับนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ ได้สวมหมวกนิรภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากรถ โดยมิ นายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาวพัสมนต์ งามสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ คณะครูและนักเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 94.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 13/09/2565 :

11 กันยายน 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 61 ปี โดยการทอดผ้าป่าฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำปัจจัยที่ได้รับไปสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่14 :: 16/09/2565 : วันที่ 15 กันยายน 2565 นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง มอบหมายให้นางภัคชลิ ทรงแถยง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมด้วยนายพรชัย ชูชัยวุฒิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

ตรวจเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเพื่อรับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

